
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  1/2565 

วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.2565  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2565 

วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน   2565  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

............................................................. 
ผู้มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
7.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
10.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑๒.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
5.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  7.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  9.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  11.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
  13.นางสาวบุษราคัม  บุญบรรดาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  2  

ครั้งที่ 1/2565   เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1

ครั้งที่  ๑/2565   เมื่อวันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ 3.๑ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2565   

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตที่ประชุมสภา ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี 

พ.ศ.2565  ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.2565 และให้นำเกณฑ์ 
ชี้วัดของเทศบาล จำนวน 37 เกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดการบริการ
สาธารณะประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาล  ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนและการกำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท.สามารถพัฒนาคุณภาพ 
การจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกข้อมูลลงในระบบตัวชี้วัดผลการประเมินทั้ง 8 
ด้าน  คือ 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   คะแนนเต็ม 100  ผลการประเมินได้  100%   
2.ด้านผังเมือง คะแนนเต็ม 100  ผลการประเมินได้  100%  3.ด้านสาธารณสุข บริการ
ทางสั งคมและคุณ ภ าพชี วิ ต  คะแนน เต็ ม  1 00   ผลการประเมิน ได้   10 0 %   
4.ด้านการศึกษา คะแนนเต็ม 100  ผลการประเมินได้  100% 5. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย คะแนนเต็ม 100  ผลการประเมินได้  100%   
6.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการท่องเที่ยวและการลงทุน คะแนนเต็ม 100  
ผลการประเมินได้  100%   7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คะแนนเต็ม 100  ผลการประเมินได้  100% 8.ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถานคะแนนเต็ม 100 ผลการประเมินได้ 100% ทั้ง 8 
ด้าน ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ   ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 8 ด้าน เรียบร้อยแล้ว 
และผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรองข้อมูลความถูกต้อง จึงขอแจ้งที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือทราบ 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยผ่านการประชาคมและการเผยแพร่ระชาสัมพันธ์
บนเว็ปไซด์ของเทศบาลต่อไป   จึงเรียนมาให้ที่ประชุมสภาทราบคะ่ 
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ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือ 

จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการรายงานผล 
การดำเนินงานการจัดการบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ.2565  หากรับทราบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ  3.2 รายงานผลการดำเนินงานการเคลื่อนย้ายชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ขอเชิญ 
                                นายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี เนื่องด้วย กองช่างได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ดำเนินการย้ายชุดอุปกรณ์สนาม 

เด็กเล่นบริเวณหน้าสำนักงานไปยังบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้เล่นเพ่ือผ่อนคลายและออกกำลัง
กาย  เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโต  สมวัย จึงเรียนมาให้ที่ประชุม 
สภาทราบครบั 

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือ 
จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการรายงานผล 
การดำเนินงานการการเคลื่อนย้ายชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  หากรับทราบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประเภทครุภัณฑ์ อ่ืน  โครงการจัดซื้อ ซุ้ม 

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  งบประมาณ 99,000บาท (สำนักปลัด ผู้เสนอ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา ขอชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติรัชกาลที่ 10 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เทศบาลฯ  ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทโครงการจัดซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่  10  งบประมาณตั้ งไว้  99 ,000บาท ซ่ึงสำนักปลัด   
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ซึ่งแบบเก่าจะเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ซึ่งทรงสี่เหลี่ยมจะทำให้ปิดบังหอนาฬิกา  
ทางเทศบาลจึงขอเปลี่ยนแปลงแบบซุ้มเป็นแบบหยดน้ำ  ซ่ึงจะไม่ปิดปังหอนาฬิกา 
รายละเอียดของแบบได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเป็นเจตนารมณ์ของท่าน
นายกเทศมนตรี ที่จะทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม  2565 เนื่องในโอกาสอัน
เป็นมหามงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ท่าน     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4  
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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นค่ะ  

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา  ท่านใด
มีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล 
ที ่10  งบประมาณ 99,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นางสุระจิน  แสงศรี  
ส.ทต.เขต 2 ขอให้ซ่อมทางข้ามคลองที่ดินทรุดหายไป บริเวณทางข้ามหมู่ที่ 1 ข้ามหมู่ที่ 8  หน้าบ้าน

นางไฉน ทองโอภาส  ดินด้านล่างทรุดหายไปหมดแล้ว กลัวจะเกิดอุบัติเหตุอีก 
นายช่างโยธา ทางข้ามคลองเคยทำเรื่องไปที่ชลประทานแล้ว  แต่ทางชลประทานไม่ให้ทำ  เพราะ

ขวางทางน้ำ ถ้าเราซ่อมไป ทางชลประทานมาตรวจพบเราจะโดนร้องเรียนได ้
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1 แล้วจะมีวิธีแก้ไขเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถนนอาจทรุดลงไปได้ กลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำ  
นายกเทศมนตรี ให้นายช่างโยธาประสานชลประทานอีกครั้ง ว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ได้ผลเป็นอย่างไร

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2 เรื่องของทางข้าม บริเวณหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5บริเวณบ้านนายทองชุบ พึ่งสมศักดิ์  อยากให้

ทางเทศบาลช่วยดูแลด้วยครับ รถข้ามไปมาอาจเกิดเหตุได้ครับ  เพราะดินก็ทรุดตัวลงเป็น
หลุมบ่อขนาดใหญ่ 

นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรี 
เลขานุการนายกฯ ทางเทศบาลได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้ว ตอนนี้ผผู้รับเหมากำลังดำเนินการทำถนนเส้น

บ้านนายมานพ แช่มช้อยอยู่  และ เราได้งบประมาณจากการทำถนนคลองกะโห้   
เราขอให้ผู้รับเหมามาทำท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายมนต์ชัย ป้อมแก้วก่อน  แล้วต่อด้วย
สะพานข้ามหน้าบ้านน้านึง และถึงจะมาดำเนินการทำทางข้ามต่อไป ประมาณเดือน
สิงหาคม  ฝาก สท.ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
ส.ทต.เขต 2   ขอขอบคุณท่ีทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด  และอีกเรื่อง ชาวบ้านบริเวณโรงพลาสติก 

หมู่ที่ 6  บอกว่ากลิ่นพลาสติกเหม็นมาก  จึงขอให้เทศบาลไปพูดคุยกับเจ้าของโรงงานไผ่ดำ
พลาสติก ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง อาจจะทำท่อให้สูงขึ้น ขอฝากทางผู้บริหารด้วยครับ 
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นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน  คณะผู้บริหารขอนำเสนอ ตอนนี้ประปาหมู่ที่ 

6 ที่โรงเรียน ดินโคลนด้านล่างไสลด์ลงทำให้ท่อกับซับเมิสหลุดลงไปด้านล่างหมดเลย 
ประปาหมู่ที่ 6 หลังโรงเรียนไม่สามารถใช้ได้ เราก็จะไปจั๊มกับบ่อเก่าที่อยู่ตรงบริเวณมุม
บ้านภารโรงแดง จะมีบ่อเก่าอยู่จะมาเป่าเพ่ือเอาน้ำมาใช้ก่อน ตอนนี้หมู่ที่ 1 ใช้ของหมู่ 3
และหมู่ 8 ด้วย เราเชื่อมโยงกันอยู่เอามาช่วยกัน ประปาตอนนี้ก็จะอ่อนหน่อย เพราะต้อง
เปิดไปช่วยกัน บ่อนี้เป็นบ่องบประมาณของทางอำเภอ เทศบาลได้ทำหนังสือไปทางอำเภอ
เพ่ือให้มาแก้ไข แต่อำเภอบอกว่าได้หมดสัญญาไปแล้ว ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเทศบาล
แล้วที่จะต้องดำเนินการเจาะบ่อใหม่ ปัญหาที่ดินบริเวณนั้นเป็นดินอ่อนเหลวไม่สามารถ
เจาะได้ และอีกเรื่อง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สืบเนื่องจากชาวบ้านได้มาร้องเกี่ยวกับ
สาธารณสุขเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ทางส่วนราชการมา 
10กว่าหน่วยงาน มาประชุมกันที่เทศบาล เพ่ือหาข้อยุติว่าเราจะทำอย่างไรเกี่ยวกับ 
การเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ทางเทศบาลก็ต้องประชาคมออกร่างเทศบัญญัติสาธารณสุข 
เพ่ือให้ครอบคลุม ซึ่งฉบับก่อนไม่มี ก็ต้องประชาคมชาวบ้านว่าเราจะร่างกฎหมายตำบล
อย่างไรให้ครอบคลุมกับท้องถิ่นของเรา  ให้เราอยู่ด้วยกันได้ ผมก็มีเรื่องจะแจ้งเทา่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใด  จะซักถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือไม่    ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑0.45  น. 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลไผ่ดำพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั้งที่  1/2565  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

                                                                                                   
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

 
 
 
.........................................................................................................................................................................................  
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2565 
เมื่อวันที ่ 11  สิงหาคม   2565 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


